

# ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ BỘ CÔNG AN KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU



Cơ quan để bảo đảm an ninh chuyển đổi số, bảo mật và an chính trị nội bộ, an ninh toàn thông tin; đấu tranh thông tin, an ninh mạng phòng, chống tội phạm và trong các cơ quan, đơn vị hành vi vi phạm pháp luật. thuộc ĐHQGHN; bảo đảm Đồng chí Giám đốc an ninh, trật tự các đợt ĐHQGHN cũng bày tỏ tin tưởng, các hoạt động tương, ĐHQGHN và Bộ khoa học, công nghệ, đào Công an sẽ tiếp tục nâng cao tạo, hợp tác quốc tế, các sự hiệu quả công tác phối hợp kiện quan trọng do để cùng hoàn thành tốt ĐHQGHN chủ trì, tham nhiệm vụ chính trị mà mưu tổ chức; công tác cán Đảng, Nhà nước và nhân bộ, đào tạo, bồi dưỡng, huấn dân tin cậy, giao phó. luyện, tập huấn nghiệp vụ, [Xem thêm](#)

Ngày 07/03/2023, tại khu đô thị ĐHQGHN ở Hòa Lạc, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị. Tham dự còn có Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an và các đơn vị của ĐHQGHN. Quy chế được xây dựng và đưa vào triển khai nhằm bảo đảm sự chỉ

đạo, điều hành tập trung thống nhất của Bộ Công an và ĐHQGHN đối với công tác phối hợp giữa các cơ quan và đơn vị thuộc hai Cơ quan; tăng cường trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong phối hợp thực hiện những chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế. Quy chế quy định nội dung phối hợp giữa hai Cơ quan để bảo đảm an ninh



Nhân dịp lễ ký kết, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ Quốc” cho 10 đồng chí lãnh đạo đơn vị ĐHQGHN nhằm ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân với sự nghiệp bảo đảm an ninh xã hội của đất nước. Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và các Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải, Phạm Bảo Sơn, Nguyễn Hiệu.